

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๗๑



สำนักการคลังและสินทรัพย์	วันที่ 17962	เลขที่ 1222 25
วันที่ 08 ต.ค. 2562	วันที่ - 8 ต.ค. 2562	
เวลา		

คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งเวียนข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เพื่อให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๙ และให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐยังไม่แล้วเสร็จ กรณีหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้แล้วต่อไป รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียน และการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้เดิม ไปจนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ และต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ แต่ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งขอหารือแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้มีการขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุกับหน่วยงานเดิมไว้ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และได้ทำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการรายนั้นมีความประสงค์จะขอเลื่อนชั้นกับหน่วยงานเดิมจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรข้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ

/เกี่ยวกับ ...

เกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำบัญชีไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง โดยหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต่อมาเมื่อคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้วและเป็นสาขาเดียวกันกับที่หน่วยงานของรัฐนั้นเคยประกาศไว้ แต่กรมบัญชีกลางยังมิได้ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ถือว่าการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่คุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐยังไม่แล้วเสร็จตามนัยมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้จัดทำไว้แล้วต่อไป ซึ่งการใช้บัญชีผู้ประกอบการดังกล่าวให้หมายความรวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนชั้น การปรับลดชั้น หรือการเพิกถอนสิทธิการขึ้นบัญชีหรือการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นได้จัดทำไว้เดิม สำหรับการรับคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ และรับคำขอต่อทะเบียนกรณีทะเบียนเดิมหมดอายุตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานของรัฐที่มีบัญชีผู้ประกอบการเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางตามหลักการของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕๗/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

มอบ อ. ปิยะพร

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป / ทรจทศ



(นายพิริยะพันธ์ นามศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการราคากลาง

๘ มี.ค. ๖๕